



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 9

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เร่งทำโรงเรียน2ภาษาครบ 437 โรงปี'61

แหล่งข่าวจากฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติ โดยส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะเพิ่มการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด 437 แห่งให้มีครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน ทุกโรงเรียน โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสองภาษา ไทย-อังกฤษ 42 โรง และ ไทย-จีน 14 โรง เรามีโครงการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษา ในปีการศึกษา 2561 จะพยายามให้เป็นโรงเรียนสองภาษาครบทุกโรงเรียน “โรงเรียนสังกัดกทม. อาจสู้โรงเรียนอื่นไม่ได้ แต่โรงเรียนกทม. รับเด็กนักเรียนทุกคน ต้องยอมรับว่า

เด็กบางส่วนฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยเลือกที่เรียนไม่ได้ จึงต้องส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน ผู้บริหารจึงอยากทำเรื่องการศึกษาให้โรงเรียนกทม.พร้อมในการให้ความรู้เด็กเหล่านี้สามารถเท่าเทียมโรงเรียนทั่วไปได้ไม่แพ้กัน แต่โรงเรียนกทม.ที่สู้โรงเรียนดังอื่นๆ ได้ก็มีโรงเรียนประชานิเวศน์ เด็กนักเรียนเก่งมีความสามารถผลการเรียนดีแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ เราต้องทำโรงเรียนกทม. 437 โรง ให้เป็นอย่างไรโรงเรียนประชานิเวศน์อย่างน้อยเรื่องภาษาอังกฤษ ต้องมีครูสอน 2 คน ทุกโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนสองภาษาทุกโรง” แหล่งข่าวระบุ สำหรับครูกทม. ผู้ที่มาสมัคร จะต้องเป็นครูที่โรงเรียนสังกัดกทม. 8 ปี เราต้อง

แก้ปัญหาขาดแคลนครู จากการขอโอนกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดจำนวนมาก ต้องเสียงบประมาณในการจัดสอบแข่งขัน สูญเสียบุคลากรครูที่ กทม.ได้พัฒนาครูบรรจุใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยกทม. มีโครงการทุนเอรว่าณ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกทม. หรือบุตรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่มีใจรักในวิชาชีพครู ให้เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้องกลับมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 30 คน เราจะได้ครูที่รักและผูกพันกับโรงเรียน กทม. ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

